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วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจง้ให้ทราบ 
 ประธาน กล่าวถึงสภาวะอากาศในตอนนี้ที่เกิดPM 2.5 ช่วงเวลาของสภาวะการเกิดภาวะหมอกควัน
จากไฟป่า ถึงจุดฮอตสปอต์ที่เชียงดาวเป็นระดับต้นๆระดับที่ 2  ของจังหวัด และทำให้เกิดเป็นฝุ่นละอองขนาด
เล็กที่ลอยอยู่ในอากาศ PM2.5 เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพราะเป็นฝุ่นขนาดเล็กมากสามารถเข้าสู่ปอดและ
กระแสเลือดได้ง่าย ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพ เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ และเพ่ิมความเสี่ยงต่อการ
เสียชีวิตก่อนวัยอันควรสุขภาพ และอาจทำให้เป็นโรคฮีตสโตรก ดังนั้นต้องให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพ 
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ทั้งพระภิกษุสงฆ์  และเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า   



 ประธาน แจ้งให้ทราบการดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการ
ดำเนินการเลือกตั้งในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ณ หน่วยเลือกตั้งของของตนเอง ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านวาง
ตนเป็นกลางทางการเมือง  
 ประธานแจ้งประชาสัมพันธ์งานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2568 
อำเภอเชียงดาวเป็นเจ้าภาพในการจัดทำขบวนดอกไม้สายเหนือ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเดินขบวน และขอให้
ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนร่วมชมกิจกรรมดังกล่าว 

1.1 แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ   
โดย สาธารณสุขอำเภอเชียงดาว  นายนพดล  นพมณี 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)  เริ่มตั้งแต่ พ.ศ  2558  จนเมื่อปี 2561 มี
การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติระดับอำเภอ  จากการที่อำเภอเข้มแข็ง  เนื่องจากไม่ได้เกิดจาก
สุขภาพเพียงอย่างเดียว จึงมีหลายภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มีองค์ประกอบหลายๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น
ด้านอาหารปลอดภัย  เป็นเพียงปลายทางที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแต่ซึ่งต้นทางมีปัจจัยอื่นๆที่ก่อให้เกิดปัญหา
สุขภาพ   

หลักการและแนวคิด ( Principle&Concept ) 
1.งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นเรื่องที่มีความกว้างขวางครอบคลุมทุกมิติของชีวิต จึงต้องอาศัยแนวคิด

ที่เปิดกว้าง สร้างสรรค์ แบบที่เรียกว่า “Growth mindset” หรือ ทัศนคติใหม่ (New attitude) แทน Fix 
mindset และต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้อง (Right understanding) เพ่ือการทำงานแบบบูรณาการ ซึ่งต้องใช้ทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ควบคู่กัน 

2.พชอ.คือเครื่องมือบูรณาการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางประชารัฐ ที่ให้ความสำคัญในการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ ปิดจุดอ่อนการทำงานแบบแยกส่วนของหน่วยงานภาครัฐ เปิดโอกาสในการทำงานร่วมกันของ
ทุกภาคส่วน อย่างเสมอภาคและเคียงบ่าเคียงไหล่ ตามแนวทางการอภิบาลแบบหุ้นส่วน” ( Governance by 
Partnerships ) 

3.พชอ. เป็นรูปแบบการบริหารราชการแนวใหม่ ที่ผสมผสานกันไปทั้งความสัมพันธ์แนวราบแบบ
เครือข่าย เพ่ือการสะท้อนเสียงของประชาชนจากล่างขึ้นบน (Bottom up) และความสัมพันธ์ตามแนวดิ่งแบบ
ราชการ เพื่อการผลักดันนโยบายจากบนลงล่าง(Top down) 

4.พชอ.ควรเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทุกภาคส่วน (Learning process) ในการพัฒนาหรือ
แก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ ไม่ใช่กลไกการแก้ปัญหาตามนโยบาย หรือรายประเด็น ดังนั้น พชอ.ต้องมองภาพรวม
ของพ้ืนที่ มีอิสระ ยืดหยุ่น ใช้เวลาในการเรียนรู้และพัฒนารูปแบบการทำงานไปด้วยกัน 

5.พชอ.เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง โดยเฉพาะระดับฐานรากคือตำบล ทั้งนี้ พชอ.
ต้องขับเคลื่อนอย่างมียุทธศาสตร์ มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและแบบแผนการทำงาน โดยการ
ส่งเสริมบทบาทของภาคประชาชน ทำให้ พชอ.เป็นงานหน้าหมู่ หรือเรื่องของสาธารณะที่ทุกภาคส่วนมีความ
เป็นเจ้าของร่วมกัน เอ้ือให้เกิดการพึ่งตนเอง และความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น 



ระบบการประเมินผล พชอ.ควรเน้นการประเมินแบบเสริมพลัง เป็นการภายในของพื้นที่ ให้อิสระ
พ้ืนที่กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายร่วมและบริบทของพ้ืนที่เอง ไม่ควรใช้ตัวชี้วัดที่มีความเฉพาะมาก
เกินไป หรือเป็นตัวชี้วัดของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งฝากมา 

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน พชอ. ต้องมองความสำเร็จในเชิงการพัฒนา ต่อยอด ยกระดับไปได้เรื่อย ๆ 
ตั้งแต่การเลือกประเด็นที่สามารถเปิดพ้ืนที่ให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างหลากหลาย และขยายวง
ออกไปเรื่อย ๆ การหยิบบางเรื่องมาทำให้สำเร็จเพ่ือความภาคภูมิใจร่วมกัน โดยเฉพาะการสร้างกลุ่มแกนนำที่
มีจิตอาสา มีสำนึกต่อส่วนรวม ร่วมกันแก้ปัญหาในพื้นที่ได้จริง จะนำไปสู่ความรู้สึกเป็นเจ้าของ และเป็นหนึ่ง
เดียวกันของคนในพ้ืนที่ อย่างไรก็ตาม การทำงานของ พชอ. เป็นงานที่หวังผลระยะยาว เหมือนการวิ่งทางไกล 
ต้องยึดหลักการคิดไป ทำไป เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน 

สิ่งที่น่าชื่นชมและรูปธรรมความสำเร็จของ พชอ. 
1.พชอ.เป็นกลไกที่ช่วยแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความร่วมมือของฝ่ายต่าง ๆ และทำ

ให้เกิดการบูรณาการประสานความร่วมมือกันในพ้ืนที่ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง 
2.พชอ.บางแห่งสามารถขยายขอบเขตงานไปได้ไกลกว่างานสาธารณสุขมาก 
3.มีตัวอย่างการบริหารกลไกด้วยความยืดหยุ่น ยึดหลักการมีส่วนร่วม โดยมีการดึงภาคส่วนต่าง ๆ 

เข้ามาร่วมได้หลากหลาย มากกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกฯ การออกแบบกระบวนการทำงานโดย
ประยุกต์ใช้เครื่องมือหรือช่องทางที่มีในพ้ืนที่ได้อย่างน่าสนใจ 

4.เกิดรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่สามารถแปลงแนวคิดการใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้จริง และบางแห่งสามารถไปไกลถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ทิศทางการดำเนินงานไม่ได้เป็นด้านสาธารณสุขเพียงอย่างเดียว การเกิดการบูรณการในหลายๆส่วน
กระบวนการทำงานของพชอ.  ทั้งการคัดกรองมะเร็งเต้านนม การให้บริการด้านสุขภาพต่างๆ 
 เครื่องมือของการดำเนินการด้านพชอ.ไม่ว่าจะหน่วยงานอื่น  ก็มีส่วนในการหาปัญหาเตรียมการและ
แก้ไขปัญหา และดึงหน่วยงานต่างๆมีใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา  ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควัน  ในการหาวิจัย เพ่ือหา
เหตุต้นทางที่ก่อให้เกิดโรค   

เกณฑ์ประเมิน พชอ.UCCARE  แนวทางการประเมินคุณภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอตาม
องค์ประกอบ UCCARE มีอยู่ 6 ประเด็น  และมีระดับอยู่ 5 ระดับ   

การคาดหวังของอำเภอเชียงดาว ในระดับ 3  ว่ามีปัจจัยความสำเร็จ   โดยมีพชจ.ในการเป็นหลักของ
จังหวัด  เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   

องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเชียงดาว ซึ่งจะประกอบไปด้วย 
 ภาครัฐ 6 ท่าน 
 ภาคเอกชน 6 ท่าน 
 ภาคประชาชน 6 ท่าน  
เพ่ือกำหนดทิศทางการดูแลประชาชนในพื้นท่ีให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน 

 



วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน 
   -ไม่มี 
 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากประชุมครั้งก่อน 
   -ไม่มี 
 
วาระท่ี 4 เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 

4.1 ทบทวนการคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเชียงดาว 
(คำสั่งแนบท้าย) เห็นชอบตามคำสั่งอำเภอเชียงดาว ที่ 492/2567 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2567 

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเชียงดาว 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเชียงดาว ควรจะเป็นรองในการมีคณะอนุกรรมการ 
ให้เลขา ไปประสานตำแหน่งในหน่วยงานเพื่อนำผู้ที่เกี่ยวข้อมาเป็นฝ่ายอนุกรรมการ ตามประเด็น  

เช่น ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาหวาย  ให้ รองผกก.หรือ สารวัตรคนใดรับผิดชอบด้านสุขภาพ  
มติที่ประชุม รับทราบ 

4.2 ทิศทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประเด็นเข็มมุ่งการขับบเคลื่อนพชจ.เชียงใหม่ ปี 2658 
โดยให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอทุกอำเภอดำเนินงานอย่างน้อย 2 ประเด็น   
ประเด็นเข็มมุ่งการขับเลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2568 เพ่ือเป็นเข็มมุ่งแนว

ทางการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ทุกอำเภอดำเนินงาน อย่างน้อย 2 
ประเด็น  

 1. หมอกควันไฟป่า 
 2. ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง ผู้ยากไร้ ผู้พิการ 
 3. ยาเสพติด การฆ่าตัวตาย จิตเวช 
 4. ขยะและสิ่งแวดล้อม 
 5. การคุ้มครองผู้บริโภคและอาหารปลอดภัย Smart Food 
 6. การขจัดความจน 
 7. เกษตรมูลค่าเพ่ิม 
 8. อุบัติเหตุ อุบัติภัย 
 9. ประเด็นแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 

เดิมประเด็นพชอ.ปี 2567 
1. การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2. การดูแลกลุ่มเปราะบาง  ผู้ยากไร้ 
3. การท่องเที่ยวและอาหารปลอดภัย 



4. การจัดการสิ่งแวดล้อม 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
4.3 การกำหนดประเด็นพชอ.ปี 2568 

การนำเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาประเด็น พขอ.ปี 2568 ดังนี้ 
เกษตรอำเภอเชียงดาว : นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการเกษตร ซึ่งทางเกษตรอำเภอได้ดำเนินการมีการ
จัดการบริหารงานแผนการบริหารจัดการเศษเหลือใช้จากเกษตร อำเภอเชียงดาว แม่อาย ฝาง ไชยปราการเป็น
ต้นแบบใช้ฟางข้าวคลุมแปรงการเกษตร มีการรณรงค์การงดเผา (หากมีการเผา จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับเงิน
สนับสนุน) การไถกลบ ทำปุ๋ยหมัก รับซื้อซังข้าวโพด ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชนในการรับซื้อซัง
ข้าวโพดอัดก้อน การจัดการ้านสินค้าทางการเกษตร ทำโครงการ GAP กลุ่มลำไย ข้าว ชา กาแฟ มะม่วง ร่วม
ดำเนินงานร่วมกับศูนย์ OTOP อำเภอเชียงดาว การจัดกิจกรรม SMRAT FOOD ทางเกษตรอำเภอเชียงดาว 
รับเป็นเจ้าภาพในประเด็นพืช อาหารปลอดภัย 
ประธานศูนย์ OTOP : การดำเนินงานมีการจัดกิจกรรม การเผาถ่านโดยใช้เตาไร้ควัน เป็นถ่านไบโอชา ลดสาร
ก่อมะเร็ง สนับสนุนการท่องเที่ยวแบบปลอดขยะ ประชาสัมพันธ์การล่องเรือคะยักเก็บขยะ ในวันที่ 5 เมษายน 
2568 ณ ท่าน้ำวัดอินทราราม ขอประชาสัมพันธ์เชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในด้านของการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ทางศูนย์ฯ ได้มีการดำเนินการสร้างห้องปลอดฝุ่นสำหรับผู้ที่มาเรียนนวด และผู้มาใช้บริการ 
จัดการขยะพลาสติกใช้การเผาโดยเตากลั่นน้ำมันจากการเผา การใช้วัสดุจากธรรมชาติมาจัดทำภาชนะใส่
อาหาร เป็นต้น 
สภ.เชียงดาว : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ กลุ่มผู้ใช้สารเสพติด การจัดทำโครงการชุมชนยั่งยืน ในพ้ืนที่
ตำบลเมืองงาย และตำบลทุ่งข้าวพวง และแผนในการจัดทำโครงการยั่งยืนปี 2568 จะดำเนินงานในพ้ืนที่บ้าน
สบอ้อ ตำบลแม่นะ และจัดโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงดาว : สนับสนุนการดูแลกลุ่มเปราะบาง และมีการเน้นย้ำการสนับสนุนให้
ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง เพ่ือลดคนไข้ NCDs ให้จำนวนคนไข้ลดลง 
นายกสมาคมการท่องเที่ยวอำเภอเชียงดาว : จากการทำวิจัยการท่องเที่ยวของอำเภอเชียงดาว จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าอำเภอเชียงดาวมีการเติบโดด้านการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 200% จึงมีแผนการ
ดำเนินงานจัดกิจกรรมเปิดฤดูการท่องเที่ยวอำเภอเชียงดาว ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2568  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
การคัดเลือกประเด็นพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเชียงดาว ปี 2568 ดังนี ้

สรุปมติในที่ประชุม 
1. การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2. การจัดการสิ่งแวดล้อม 
3. การดูแลกลุ่มเปราะบาง  ผู้ยากไร้ 
4. พืช อาหารปลอดภัย 



5. การท่องเที่ยวและสินค้า OTOP 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 5.1 ข้อเสนอแนะ 
  - เกษตรอำเภอเชียงดาว : สนับสนุนพันธุ์ผัก พันธุ์พืชผักได้รับการสนับสนุนจากสมคมศิษย์
เก่าแม่โจ้ร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดย นายฐานพัชร์ เลิศจารุอนันต์ แม่โจ้รุ่นที่ 51 เกษตรอำเภอ
เชียงดาวมอบพันธุ์ผักจำนวน 130 ชุด ให้กับโครงการการสร้างอาชีพ การปลูกผักปลอดสารพิษ สภ.เชียงดาว 
  - สาธารณสุขอำเภอเชียงดาว : แจ้งจาก พชจ. จังหวัดเชียงใหม่ ในการนิเทศพชอ.อำเภอ
เชียงดาว ในช่วงเดือนเมษายน 2568  
ประธาน : มอบ สสอดำเนินการจัดเตรียมผลงานนำเสนอ  

- สาธารณสุขอำเภอเชียงดาว : การจัดกิจจกรมเพ่ือสร้างกองทุน พชอ.  
ประธาน : เห็นควรจัดกิจกรรมการวิ่งเปิดฤดูการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างกองทุน พชอ. เห็นควรแต่งตั้งคณะทำงาน
ต่อไป 
 

  
ปิดการประชุม 16.30 น. 
 
 
 
นางสาวอัญญารัตน์ กองใจ        นางสาวกรรณิการ์ ทองดี 

บันทึกรายงานการประชุม       รับรองรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 


